

THÀNH ỦY CẦN THƠ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 752-CV/TU

Cần Thơ, ngày 12 tháng 10 năm 2012

V/v chỉ đạo thực hiện Chỉ thị
số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy
các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể,
các hội quần chúng thành phố.

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG	
Số: 2409	Ngày: 16/10/12
Chuyển:	

Ngày 28/8/2012 Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị 17-CT/TW về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng, để triển khai thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị làm tốt một số nhiệm vụ sau :

1 - Cấp ủy đảng các cấp tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 17-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, hội viên, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ của công tác Hội và thực hiện tốt việc định hướng chính trị về tổ chức và hoạt động của Hội. Chỉ đạo thành lập tổ chức Đảng ở những nơi có đủ điều kiện, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng đã có trong các Hội; đảng viên là hội viên phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt trong việc vận động, tập hợp hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội.

2 - Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập Hội, nhưng phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của quần chúng nhân dân; hoạt động của Hội phải theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, tuân thủ pháp luật và điều lệ hội; Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động khi thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Đảng và Nhà nước giao. Chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hội quần chúng.

3 - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo các thành viên và hội viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của hội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới để xây dựng, củng cố,

phát huy sức mạnh Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên và các hội quần chúng thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4 - Sở Nội vụ phân công cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động của các hội quần chúng và thường xuyên chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy của các hội quần chúng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5 - Các hội quần chúng phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đa dạng hóa các loại hình về hội, hoạt động của hội phải thật sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên; đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và cộng đồng; khắc phục tình trạng hành chính hóa tổ chức và hoạt động của các hội. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những yếu kém, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt và đề ra biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của đảng và quản lý của chính quyền đối với tổ chức và hoạt động của các hội. Bên cạnh đó, cần phải phối hợp làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác của nhân dân các nước với nhân dân ta.

6 - Giao Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức quán triệt tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị; theo dõi, nắm tình hình hoạt động các hội quần chúng để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo những vấn đề liên quan. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy.

Nơi nhân :

- Như trên
- Các đ/c Thành ủy viên
- Lưu

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÒ BÍ THƯ



Nguyễn Hữu Lợi